

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๗๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง การยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และการเสนอความเห็น
ของส่วนราชการเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง - นรม. ทุกท่าน, รัฐ - นร. ทุกท่าน, กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เสนอว่า เพื่อให้การพิจารณาร่างกฎหมายของคณะรัฐมนตรีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับแผนการเสนอร่างกฎหมายในระยะ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๗ - ตุลาคม ๒๕๕๘) และมาตรการเร่งรัดการออกกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตลอดจนเพื่อให้
การพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความรอบคอบและรวดเร็ว จึงเห็นควร

๑. ให้ทุกส่วนราชการแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ภายในกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่เป็นไปตามผลการดำเนินการตามมติคณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หากส่วนราชการประสงค์ที่จะดำเนินการร่างกฎหมาย
ดังกล่าวต่อไป ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑.๒ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนอนุมัติหลักการ หากส่วนราชการประสงค์
ที่จะดำเนินการร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าว

๑.๓ กรณีเป็นร่างกฎหมายที่ได้มีการอนุมัติหลักการโดยคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

(๑) เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งให้ส่วนราชการยืนยันในชั้นการตรวจพิจารณา
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใน
ระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนด หรือหากไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ให้ส่วนราชการ
แจ้งยืนยันต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ตรวจพิจารณาแล้ว

(๒) กรณีเป็นร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งให้ส่วนราชการ
ยืนยันมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยตรง ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนด หรือหากไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้
ให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันมาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการแจ้งยืนยันร่างกฎหมายที่ตรวจพิจารณาแล้ว

ทั้งนี้ หากส่วนราชการไม่แจ้งยืนยันภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้ยืนยันและเห็นชอบ
ร่างกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

๒. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการเสนอความเห็นเรื่องต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว กรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วนให้เสนอความเห็นภายในระยะเวลาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนด สำหรับกรณีเป็นเรื่องปกติให้เสนอความเห็นภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งเรื่องดังกล่าว หากส่วนราชการไม่เสนอความเห็นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าส่วนราชการนั้นได้เห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้ว

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติต่อไป/
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักนิติธรรม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๕๘